
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องมรกต โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (FURAMA CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกร ี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ดร.จรูญ คํานวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.วัชระ ตันตรานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ รองอธิการบดี 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. นายประจักษ์ เข็มมุกด์ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.มนตร ี ศริิจันทร์ช่ืน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. นายสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒- 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายทินกร นําบุญจิตต์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ดร.อุทัย สื่อกระแสร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๔. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฎฐมล  คําวัง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล         แสงงาม  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๗. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นายพิชัย ระบอบ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ดร.กาญจนา ทองบุญนาค รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑. นางประไพ ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 

  - ไม่มี – 
 

 ๑.๒  เรื่องแจง้ของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑.๒.๑ หนังสือ เรื่อง “สังฆหัตถศิลป์ล้านนา” 
 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๓- 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุม
เพ่ือทราบว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการสร้างความสํานึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ ด้วยการเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
 ในการน้ี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้รวบรวมผลงานของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ครูบาแอ) 
ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านศิลปะสถาปัตยกรรมที่งดงามและประณีต เป็นงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา 
และความสามารถที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกจากน้ียังเป็นผลงานที่จะ
เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมล้านนาต่อ ๆ ไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
  ๑.๒.๒ หนังสือ เรื่อง “โครงการ เครือข่ายการเรยีนรู้ศนูย์เศรษฐกิจชุมชนเชงิคุณธรรม  

ภาคเหนือตอนบน” 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุม
เพ่ือทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กิจวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือให้คนได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้กับบทบาทของตนเอง ให้เป็นผู้มีการขับเคลื่อน การก่อเกิด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ  
ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล จนเกิดการตอบแทนคืนสู่สังคม 
 ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ สมยานะ ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์กมลทิพย์ คําใจ ตลอดจนคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ในการดําเนินโครงการและ 
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของชุมชนจัดทําเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นแนวทางสร้างสรรค์ 
ที่ผู้อ่านจะได้พบกับความสําเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยพลังคุณธรรม 
ของชุมชนเป็นหัวใจสําคัญ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๔- 

  ๑.๒.๓ ผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุม
เพ่ือทราบว่า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๔/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว และได้นํา
รายช่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ศุภวัตร ภูวกุล เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ส.ก.อ.) เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันคลังสมองของชาติ 

จํานวน ๑ รายการ 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้สมัครเป็นสมาชิก
จดหมายข่าวธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมองของชาติ บัดน้ี ได้รับจดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๓) แล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๕- 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน
การประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมและขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 
 

๑. หน้า ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ย่อหน้าที ่๒ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “เรื่อง มีการนําผลการประเมินทั้งหมดไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง  

ณ จ.เชียงราย เพ่ือศึกษา” 
 เป็น “เรื่อง มีการนําผลการประเมินทั้งหมดไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง  

ณ จ.จังหวัดเชียงราย เพ่ือศึกษา” 
๒. หน้า ๑๒ ย่อหน้าที่ ๖ บรรทัดรองสุดท้าย แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “การสอบถามความคิดเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผู้บริหาร ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ” 
 เป็น “การสอบถามความคิดเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้บริหาร 

พฤติกรรมการบริหารงานของอธิการบดี ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ” 
๓. หน้า ๑๓ ข้อ ๒ บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “มหาวิทยาลัยควรได้มีส่วนร่วมในการ...” 
 เป็น “มหาวิทยาลัยควรได้มีส่วนร่วมในการ...” 
๔. หน้า ๑๔ ข้อ ๘ บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แผนและยุทธศาสตร์ไม่ค่อยชัดเจน...” 
 เป็น “มหาวิทยาลัยส่วนใหญแ่ผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชัดเจน...” 
๕. หน้า ๑๔ ข้อ ๑๐ บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ควรมีการทําข้อตกลงเบ้ืองต้นของการสื่อสาร...” 
 เป็น “ควรมีการทําข้อตกลงเบ้ืองต้นของในการสื่อสาร...” 
๖. หน้า ๑๗ ข้อ ๔ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ก่อนนําเสนอสภาวาการ เป็นการเพ่ิม” 
 เป็น “...ก่อนนําเสนอสภาวาการสภาวิชาการ เป็นการเพ่ิม” 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๖- 

๗. หน้า ๒๕ ข้อ ๑ บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ที่กําหนดไว้อาจขัดหรือแจ้งกับความในมาตรา” 
 เป็น “...ที่กําหนดไว้อาจขัดหรือแจ้งแย้งกับความในมาตรา” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ตามท่ีแก้ไข 
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมและขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 
 

๑. หน้า ๔๓ ข้อ ๓ บรรทัดที ่๒ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ซึ่งจะเป็นบ่งช้ีว่าผู้นําเสนอเป็น” 
 เป็น “...ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้นําเสนอเป็น” 
๒. หน้า ๔๓ ข้อ ๕ บรรทัดที ่๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ต้องเสนอคะแนนให้สภา-มหาวิทยาลัยหรือไม่...” 
 เป็น “...ต้องเสนอคะแนนให้สภามหาวิทยาลัยหรือไม่...” 
๓. หน้า ๔๓ ข้อ ๕ บรรทัดที ่๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...การเสนอช่ือหลาย ๆ คน เมื่อผ่านการ กลั่นกรอง” 
 เป็น “...การเสนอช่ือหลาย ๆ คน เมื่อผ่านการ กลั่นกรองเมื่อผ่านการกลั่นกรอง” 
๔. หน้า ๔๔ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
 จากเดิม “...เป็นไปในทิศทางที่สวนทางกันหรือเปล่า” 
 เป็น “...เป็นไปในทิศทางที่สวนทางกันหรือเปล่าไม”่ 
๕. หน้า ๕๐ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ซึ่งแต่งต้ังโดยสภา-มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 เป็น “...ซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ” 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๗- 

๖. หน้า ๕๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ย่อหน้าแรก บรรทัดรองสดุท้าย แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไข” 
 เป็น “...สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีที่แก้ไข” 
๗. หน้า ๕๒ มติสภามหาวิทยาลัย ย่อหน้าแรก แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ความ 
 จากเดิม “...และกรรมการสภา-คณาจารย์และ” 
 เป็น “...และกรรมการสภาคณาจารย์และ” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่กรณีการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการขอขยายระยะเวลาการจัดทําคําให้การตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๗/๒๕๕๑ ต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับหมายแจ้งคําสั่งศาลปกครองเชียงใหม่ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๓ โดยมีคําสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคําให้การจนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณายกระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ และระเบียบวาระที่ 
๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เน่ืองจากเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคสอง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ และระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๘- 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายและหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๓ รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  
๑ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  

  รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการติดตามมติสภา-
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยไม่มีข้อสังเกต 
 
 ๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเปน็ประธานกรรมการส่งเสริม- 
   กิจการมหาวิทยาลัย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการให้ได้มาซึ่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๙- 

มติสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ จํานวน ๑๑ ราย ดังน้ี 
๑. อธิการบดี  เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
๓. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ เป็น กรรมการ 
๔. นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
เป็น กรรมการ 

๕. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๖. ผศ.เพ่ิมศักด์ิ สรุิยจันทร ์ รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

๗. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็น กรรมการ 

๘. นายพิชัย ระบอบ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็น กรรมการ 

๙. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เป็น กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวณัฎฐมล คําวัง นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ที่แต่งต้ังจากรองอธิการบดี จํานวน
สองคน และที่แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จํานวนสองคน ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งสองปี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๐- 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๖ ราย รายละเอียดตาม 
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ รองอธิการบดี เป็น กรรมการ 
๒. ผศ.เพ่ิมศักด์ิ สุริยจันทร์ รองอธิการบดี เป็น กรรมการ 
๓. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๔. นายสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๕. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
๖. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
 

๔.๒.๓ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ แทนตําแหนง่ที่ว่าง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ประวัติ พ้ืนผาสุข และรอง-
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ บุญศิริ กรรมการประจําคณะครุศาสตร์ที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําเกษียณอายุ
ราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงทําให้กรรมการประจําคณะครุศาสตร์ที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําว่างลง 
จํานวนสองตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 บัดน้ี คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ .ศ . ๒๕๕๐ เสร็จเ รียบร้อยแล้ว คณบดีคณะครุศาสตร์จึงนํารายช่ือเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๑- 

มติสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ ราย รายละเอียด

ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ ชมภูคํา คณาจารย์ประจํา เป็น กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์อนงศิริ วิชาลัย คณาจารย์ประจํา เป็น กรรมการ 

 
๔.๒.๔ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา หงษาวงศ์ และนายชูชีพชัย 
แก้วมงคลเพชร พ้นจากตําแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทําให้กรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แต่งต้ังจากรองคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองว่างลง จํานวนสองตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนํารายช่ือเสนอ
อธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๒ ราย รายละเอียด

ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑. นายณัฎฐพร จักรวิเชียร รองคณบดี เป็น กรรมการ 
๒. ดร.กาญจนา ทองบุญนาค รองคณบดี เป็น กรรมการ 

 
 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑.๑ เป็นต้นไปตามปกติ ดังน้ี 
 

  ๔.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 

 

รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอท่ีประชุมว่า 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๒- 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  
๑. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาอย่าง

ต่อเน่ือง ควรนําแผนฉบับก่อนหน้าน้ีมาพิจารณาทบทวนในเร่ืองสําคัญ ๆ และเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ต่อเน่ืองเพ่ือบรรจุเรื่องน้ันในแผนฉบับใหม่อีกครั้งจะช่วยทําให้มองเห็นเส้นทางและภาพการพัฒนาที่ชัดเจน 
เช่น แผนการย้ายไปพ้ืนที่สะลวง-ขี้เหล็ก 

๒. ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินงานโครงการ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้
หมายถึงว่าให้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหม่ แต่ให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบแต่ละจังหวัด ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีหน้าที่ในการดูแลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังน้ัน ในเรื่องน้ีจึงควรบรรจุไว้ 
ในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือจะได้กําหนดทิศทางที่ชัดเจน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว 

๓. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อนโยบายที่กําหนดทั้ง ๘ ด้าน เท่ากันทั้งหมดหรือกําหนด
ความสําคัญไว้แตกต่างกัน ควรกําหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าจะให้ความสําคัญหรือทําเร่ืองใดให้โดดเด่น 
ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  

๔. ในแผนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยควรเร่ง
กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น และควรนําเสนอเร่ืองน้ีต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว 
เพราะการประเมินของ สมศ. มีการกําหนดรายการประเมินตามอัตลักษณ์ที่มีอยู่ และเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

๕. ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหน้า ๘ ข้อ ๒ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อาจเป็นข้อมูลที่มีความ
คลาดเคลื่อน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยตัดข้อความต้ังแต่คําว่า “เช่น การท่องเท่ียว อาจไม่
ตอบสนองตลาดแรงงาน” ออก  รวมท้ังในหน้า ๑๑ ประเด็นอุปสรรคอาจจะเป็นปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัย
ภายนอกจึงควรเป็นจดุอ่อนไม่ใช่อุปสรรค 

๖. ควรมีการประเมินแผนฉบับเดิมที่ทําไว้แล้วและจะนํามาดําเนินการต่อเน่ืองกับแผนฉบับใหม่
อย่างไร  

๗. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ไม่ควรกําหนดเป้าประสงค์หรือตัวช้ีวัดมากเกินไป แต่ควร
กําหนดเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ เพ่ือวัดความสําเร็จ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ร้อยละ
ของหลักสูตรเดิมที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน TQF ไม่จําเป็นต้องกําหนดก็ได้เพราะมหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องทําอยู่แล้วตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 

๘. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเร่ืองคนพิการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ว่าจะดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างไร 
๙. เพ่ือให้แผนฉบับน้ีเป็นแผนที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ควรนําเสนอข้อมูลแผนเดิมที่ดําเนินการ 

ไปแล้วว่ามีเรื่องใดที่ดําเนินการได้สําเร็จ หรือมีเรื่องใดที่ต้องทําต่อเน่ือง และเรื่องใดที่ยังเป็นปัญหาอยู่ 
ยกตัวอย่างเช่น ในมุมมองของผู้บริหารคณะครุศาสตร์มา ๑๐ ปี มีการกําหนดทิศทางเรื่องครูเป็นเลิศมาโดยตลอด 
ก็ควรต้องมีคําตอบว่าใน ๑๐ ปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้าง แล้วควรจะทําอะไรต่อในยุคต่อ ๆ ไป มิฉะน้ันแล้ว



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๓- 

ในเรื่องครูเป็นเลิศก็จะต้องมีการพูดกันแบบน้ีไปเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้
สภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามาถึงจุดที่เป็นมาตรฐานที่เราพอใจ ต่อไปก็คือการธํารงไว้ หรือทําให้ดีขึ้นอีกเล็กน้อย 

๑๐. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควรมีการวิเคราะห์และทบทวนแผนฉบับเดิม และช้ีให้เห็นถึงสภาพ 
ที่จะต้องพัฒนาในอนาคต เพ่ือเป็นภาพของแผนในยุคต่อไปที่ชัดเจน ดังน้ัน นโยบายที่กําหนด ๘ ด้านน้ีน่าจะ
เป็นประเด็นหลักที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว แต่ควรให้ความสนใจยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การผลิตบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนไว้ คือ (๑) บัณฑิตที่มี
คุณธรรม (๒) บัณฑิตที่เก่งทางด้านของภาษา (๓) บัณฑิตที่เก่งทางด้านสารสนเทศ (๔) บัณฑิตสายครูที่มี
คุณภาพ ดังน้ัน จึงควรกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เช่น บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีกลยุทธ์หรือวิธีการ
อย่างไรที่ค่อนข้างชัดเจนหรือในช่วงต่อไปน้ีจะเน้นในเรื่องของภาษาอย่างไร เป็นต้น  

๑๑. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ดีเมื่ออ่านแล้วต้องทําให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยน้ัน ๆ  
มีเป้าหมายอย่างไร ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีอ่านแล้วทราบว่ามหาวิทยาลัยมุ่งไปทางไหนแต่ยังขาด
ความชัดเจนว่าจะไปอย่างไร ควรมีข้อสรุปเบ้ืองต้นให้เห็นภาพรวมก่อน ส่วนการกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 
ไม่จําเป็นต้องกําหนดตัวช้ีวัดมากจนเกินไป อาจกําหนดไว้ในภาคผนวกก็ได้ จึงควรสรุปประมาณ ๒ - ๓ หน้า 
ว่ามหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายอย่างไร  มีแนวทางจะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไร 

๑๒. ควรมีการประเมินตนเองตลอดว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้น้ีมหาวิทยาลัยพึงพอใจหรือยัง 
ในระดับไหน จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเร่ือย ๆ อย่างไร เช่น เรื่องครูเป็นเลิศ ต้องทําให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ทําต่อเน่ือง 
ทําโดยไม่มีการหยุด และต้องปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 

๑๓. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตครูเพ่ือเป็น “ครูที่ดีในอนาคต” 
๑๔. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยควรเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมหรือช่วยให้บัณฑิตสามารถเป็น

ผู้ประกอบการได้ ไม่ใช่ให้บัณฑิตรอบรรจุเข้าทํางานเป็นลูกจ้างตลอด 
๑๕. สถานการณ์ในปัจจุบันมีนักศึกษาจีนมาเรียนที่ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก แต่นักศึกษาไทย 

ไปเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีน้อยมาก ซึ่งทําให้ประเทศชาติเสียเปรียบในเรื่องน้ี มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณายุทธศาสตร์ในเรื่องน้ีได้ 

๑๖. แผนยุทธศาสตร์ควรเน้นหรือมีเป้าหมาย คือ (๑) ความเป็นเลิศของครู (๒) ความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา และ (๓) การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๗) รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยอธิการบดีรับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๔- 

  ๔.๑.๒ ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๕๒  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ 

  

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
จํานวน ๓๘๖ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  
  ระดับปริญญาตรี ๓๖๓ คน 
  ระดับปริญญาโท ๒๓ คน 
   รวม ๓๘๖ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๕- 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๓๘๖ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

๔.๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะ นําเสนอ
ที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นและมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
๔.๓.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะ นําเสนอ
ที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นและมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๖- 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

๔.๓.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะ นําเสนอ
ที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นและมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
  ๔.๕.๑ รายงานความก้าวหน้าครั้งที ่๓ การติดตามและตรวจสอบ 

การบริหารงบประมาณและการเงนิของมหาวิทยาลัย 
 

นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๗- 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๘/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง 
และแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการฯ นําเสนอไปแล้วน้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  
ได้ดําเนินการมาระยะหน่ึงแล้ว คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ จึงมีมติให้รายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะสําหรับ 
การทํางานต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  
๑. ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นไปได้หรือไม่ในกรณีที่หน่วยงานมีความสามารถ 

ในการบริหารงานแล้วเมื่อสิ้นปีมีงบประมาณเหลือจ่ายก็ให้ยกเงินที่เหลือจ่ายน้ันไปใช้ในปีต่อไปได้ 
๒. ควรปรับรูปแบบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่บริหารงานลักษณะในกํากับ เพ่ือให้ 

สิ้นปีแล้วมีเงินคงเหลือสามารถคงไว้เป็นเงินคงคลังของหน่วยงานได้ 
๓. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรการเร่ืองการใช้เงินรายได้สําหรับหน่วยงานที่บริหารงานลักษณะ

ในกํากับ คือ ไม่ควรจัดสรรเงินรายได้แบบให้ขาดแต่ควรใช้วิธีให้ยืมจากเงินรายได้ไปบริหารงานแล้วให้ใช้คืน
มหาวิทยาลัยในระยะยาว ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่บริหารในลักษณะน้ี และหน่วยงานในกํากับส่วนใหญ่จะใช้คืน
เร็วกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

๔. ถ้าหน่วยงานในกํากับและเป็นหน่วยงานท่ีหารายได้จะมีเงินคงเหลือเก็บไว้ในบัญชีแล้ว ก็อาจ
เป็นไปได้ที่จะให้ความเป็นอิสระ แต่ก็ควรจะมีการกําหนดระบบการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไปพร้อมกัน 
ว่ากระบวนการตรวจสอบหรือกํากับดูแลจะเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันประการสําคัญ คือ หน่วยงานพร้อม 
ที่จะดูแลตนเองและทําให้ถูกต้องตามระบบโดยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความไว้วางใจได้ครบทุกภาคส่วนหรือไม่  

๕. หากดูจากเจตนารมณ์เดิมที่มหาวิทยาลัยต้องการให้มีหน่วยงานซึ่งเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ จะต้องมีการกําหนดระบบต่าง ๆ ให้หน่วยงานปฏิบัติ ส่วนระบบ
ตรวจสอบเป็นเรื่องธรรมดาของการบริหารการเงินที่ต้องมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน องค์กรหลาย ๆ แห่ง ใช้ทั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก 

๖. กรณีการใช้งบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานในกํากับน้ัน ถ้าหากเขียนไว้ในข้อบังคับ 
ว่าหน่วยงานน้ีได้รับการสนับสนุนเป็นงบประมาณแผ่นดินจะเป็นการผูกพันไปในอนาคต และถือว่าเป็น



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๘- 

หน่วยงานปกติตามโครงสร้างไม่ใช่หน่วยงานในกํากับก็จะไม่เป็นไปตามที่ต้ังใจไว้ต้ังแต่แรก ดังน้ัน ในการ
ปฏิบัติควรใช้เกณฑ์และตีความตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน่าจะดีกว่า 

๗. เงินรายได้คือเงินรายได้ที่หน่วยงานจะได้มา ในอนาคตภารกิจของหน่วยงานน้ีอาจจะเป็น
นโยบายรัฐหรือของประเทศที่มองเห็นความสําคัญในเรื่องของพลังงานทดแทน และมีงบประมาณมาสนับสนุน
น่ันหมายความว่าเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน 
เพ่ือมาดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่เป็นงบลงทุน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ฯลฯ จะต้องเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินผ่านมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้มาใช้ดําเนินการในหน่วยงาน้ี ซึ่งลักษณะน้ีไม่เรียกว่าเงินรายได้ 
เป็นเร่ืองของการลงทุนเพ่ือให้สถาบันมีความเจริญก้าวหน้า น่ันก็คือเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินรายได้ 
ที่สถาบันได้รับจัดสรร ประเด็นเหล่าน้ีจําเป็นต้องทําความเข้าใจให้ดีเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 

๘. มหาวิทยาลัยสามารถเสนอของบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานน้ีได้ เพียงแต่ไม่ต้องระบุ
เจ้าของงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นของหน่วยงานนี้ เช่น ปีน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะเห็นว่าควรต่อเติมอาคารของ
หน่วยงานน้ีก็เสนอขอไปได้ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๓ การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

และการเงินของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ 
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณานําข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
 

๔.๕.๒ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเบิกจ่ายเงินเพิ่มคา่ตอบแทนพิเศษชั่วคราว
สําหรบัขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจํา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัย 
เบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ปะจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ
ช่ัวคราวสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดําเนินการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
โดยให้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๙- 

มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษช่ัวคราวสําหรับข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้หลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 

๕.๑ รายงานการเงนิประจําปขีองเงินผลประโยชน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖ มหาวิทยาลัย 
จึงนําเสนอรายงานการเงินประจําปีของเงินผลประโยชน์ที่คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ร.ม.) ดําเนินการและของโครงการต่าง ๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ คํารบัรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้หารือ



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๐- 

กับสถาบันอุดมศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพ่ือพิจารณาในการกําหนด
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน น้ัน  

บัดน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทําเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
    มนัญชยา รัตนกิจ  ถนัด บุญชัย  
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


